

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các bài văn mẫu. Hãy tả lại cảnh thác Pongour lớp 6 tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về. Hãy tả lại cảnh thác Pongour lớp 6 ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình.

Dưới đây là một số bài văn. Hãy tả lại cảnh thác Pongour lớp 6 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

### **Bài văn. Hãy tả lại cảnh thác Pongour**

Thác Pongour (hay còn gọi là thác Bảy Tầng) là một trong những kiệt tác của hóa công ưu đãi cho đất và người Đà Lạt. Từng được người Pháp ưu ái gọi với cái tên "Thác nước đẹp nhất Đông Dương", thác Pongour hùng vĩ và nên thơ, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế bởi vẻ đẹp diệu kỳ hiếm nơi nào có được!

Pongour dịch ra tiếng K'ho có nghĩa là sừng tê giác, có lẽ để miêu tả vẻ đẹp hùng vĩ, dũng mãnh và sự quý giá của thác nước tuyệt đẹp này. Thác đổ từ độ cao 40m, mặt thác trải rộng hơn 100m, uốn cong theo hình cánh cung. Dòng nước của thác Pongour chảy qua một hệ thống đá bậc thang 7 tầng tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoang dã và thơ mộng.

Vẻ đẹp đặc biệt của dòng thác nằm ở hệ thống các bậc đá bằng phẳng, xếp thành lớp không theo bất cứ một trật tự nào. Những bậc đá này đã "xé" nguồn nước thành hàng trăm dòng lớn nhỏ khác nhau, tạo thành những thảm nước tung bọt trắng xóa và hùng vĩ. Nước trút xuống một hồ nhỏ, và từ đó chảy dài ra qua hàng trăm khe đá với những tảng đá cực lớn, tạo thành các dòng suối róc rách bên cạnh dòng thác đổ.



Dưới mặt hồ rộng thênh thang, nước trong xanh như thủy tinh tuyệt đẹp. Lác đác trên mặt hồ, một vài mỏm đá nhô lên với những hình thù khác nhau, hòn đứng, hòn ngồi, điểm xuyết là hoa lá, cỏ cây bốn mùa xanh mướt... Vẻ đẹp của nước, của đá, của cỏ cây hoa lá chim muông đã hòa quyện vào nhau, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ, nên thơ, tương chừng như chỉ có trong cổ tích.

Có lẽ vì nằm trong khu rừng nguyên sinh rậm rạp nên thác Pongour vừa đẹp hùng vĩ, tráng lệ, vừa mang dáng vẻ hoang sơ ít dấu chân người. Nằm bên dòng sông Đa Nhim dồi dào nguồn nước, thác Pongour chảy xiết ngày đêm như bản tình ca của đại ngàn Tây Nguyên bất tử.

Đến với thác Pongour, bạn có thể leo lên mỏm đá ở một số tầng, cảm nhận dòng nước mát lạnh chảy xiết dưới chân và ngắm nhìn quang cảnh núi rừng hoang sơ, hùng vĩ. Đối diện với ngọn thác hùng vĩ là một tảng núi đá lớn, che khuất đi khu vực phía sau, cũng là một địa điểm tuyệt đẹp và nên thơ mà ít người biết tới. Đó là Bãi Tiên Sa - khu vực có dòng nước chảy êm đềm và những phiến đá rất lớn. Nếu đi tham quan khu du lịch thác Pongour cùng với gia đình, bạn bè, đây sẽ là địa điểm cắm trại vô cùng thú vị dành cho bạn.

Nếu bạn đến Đà Lạt trong thời gian tới, bạn không chỉ được ngắm thác Pongour tuyệt đẹp mà còn được thưởng thức vẻ đẹp của hoa dã quỳ nở vàng khắp các cung đường Đà Lạt nói riêng và núi rừng Tây Nguyên nói chung.